

**CHỈ THỊ**

**Về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19**

Trong thời gian vừa qua, công tác phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục được triển khai rộng khắp với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và nhân dân trong toàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Ngày 30/4/2021, Trạm Kiểm tra Biên phòng nhập cảnh Hữu nghị Quan nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa có thông báo về việc chuyên gia người Trung Quốc đã được cách ly tại tỉnh Yên Bái (Việt Nam) nhưng có quá trình hoạt động và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc và đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 sau khi làm thủ tục nhập cảnh từ Việt Nam vào Trung Quốc; căn cứ vào kết quả báo cáo của các cơ quan chức năng, kết quả xét nghiệm của bệnh viện nhiệt đới trung ương, tỉnh Vĩnh phúc chính thức công bố phát sinh các ca nhiễm dương tính với COVID-19 tại thành phố Phúc Yên.

Để bảo vệ thành quả trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, kiểm chế và kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó, dập dịch, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của nhân dân trên địa bàn tỉnh, **Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu:**

1. Các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục quán triệt tinh thần "**chống dịch như chống giặc**", tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, quyết liệt hơn nữa các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

2. Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại các văn bản: số 01/CD-CTUBND ngày 01/5/2021; số 88/TB-UBND ngày 29/4/2021; số 2848/UBND-VX1 ngày 24/4/2021; số 2934/UBND-VX1 ngày 27/4/2021; **Số 3015/UBND-VX1 ngày 01/5/2021; đặc biệt triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ**; Bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân là mục tiêu tối thượng, quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo,

**HỎA TỐC**  
Đến trước...  
Nên...  
Giữ...

hướng dẫn của các cơ quan Trung ương và của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tăng tốc thực hiện các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để.

**3. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị, các cơ quan đơn vị trong tỉnh tạm dừng các công việc chưa thật sự cần thiết; tập trung cao độ chỉ đạo áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 từ 00 giờ ngày 01/5/2021.**

*Cụ thể:*

(1) Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

(2) Thực hiện tuyệt đối việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và trong suốt thời gian làm việc trong các cơ quan, công sở, siêu thị, chợ, trường học, bệnh viện, khi tham gia các phương tiện giao thông tại các nơi công cộng.

(3) Dừng triệt để các nghi lễ tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí tại các địa điểm công cộng, khu du lịch.

(4) Yêu cầu người dân không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết; hạn chế việc di chuyển của người dân ra tỉnh ngoài và trong tỉnh; cấm tụ tập đông người, tổ chức liên hoan, ăn uống, tiệc tùng; việc tổ chức lễ hỏi, cưới xin, ma chay thực hiện trong phạm vi gia đình nhưng phải đảm bảo quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đối với người dân trở về từ các địa phương khác, giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, địa phương trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát người dân thực hiện nghiêm việc khai báo y tế.

Thực hiện xét nghiệm Covid-19 đối với các trường hợp đi máy bay hoặc trở về từ vùng dịch.

(5) Học sinh khối Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh nghỉ học **từ ngày 03/5/2021 đến hết ngày 8/5/2021**. Sau thời gian trên, tùy vào tình hình thực tế của dịch bệnh, UBND tỉnh sẽ xem xét và có chỉ đạo phù hợp.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh & Xã hội đề xuất kế hoạch học tập, thi cử theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-

Thương binh và Xã hội để học sinh, sinh viên đảm bảo cập nhật kiến thức và chất lượng thi cử.

(6) Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh, trừ cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu (theo quy định tại Chỉ thị 15/CT-TTg và các văn bản hướng dẫn của tỉnh), như: *siêu thị tổng hợp (trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ); trung tâm thương mại; chợ dân sinh gồm các gian hàng: lương thực, thực phẩm, rau, hoa quả, đồ khô; các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini (trừ dịch vụ ăn uống tại chỗ); các cửa hàng tạp hóa, kinh doanh hoa, quả; hàng hóa, nông sản thực phẩm; thuốc chữa bệnh; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ ngân hàng; cửa hàng kinh doanh xăng dầu, ga, khí đốt ... theo đúng quy định của pháp luật.*

Đối với các siêu thị, trung tâm thương mại, các cửa hàng được phép hoạt động và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang; được sát khuẩn tay và được đo thân nhiệt khi vào giao dịch, mua bán. Giao Sở Công thương hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện.

Tạm dừng tất cả các chợ tạm, chợ cóc, chợ tự phát, bán hàng rong xung quanh các khu công nghiệp, bệnh viện, trường học, chùa chiền, quảng trường tập trung đông người (trừ các chợ có Ban quản lý được cơ quan có thẩm quyền thành lập).

(7) Tạm dừng hoạt động giao thông công cộng; giao Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn cụ thể việc vận chuyển hành khách theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải.

(8) Công an tỉnh và các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp không đeo khẩu trang, không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hoặc vi phạm các quy định về phòng chống dịch.

Tập trung nhân lực làm việc 24/24 giờ để truy vết các trường hợp có liên quan đến Quán Bar Sunny (Tp. Phúc yên), Nhà hàng Hải sản ngon (TP. Vĩnh Yên), Quán Massage Hoa sen (TP. Vĩnh Yên) và các địa điểm liên quan để sớm phát hiện các trường hợp là đối tượng F1, F2, F3 trong cộng đồng.

(9) Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố mở rộng, tiến hành các xét nghiệm sàng lọc đối với các trường hợp có liên quan đến Quán Bar Sunny (Tp. Phúc yên), Nhà hàng Hải sản ngon (TP. Vĩnh Yên), Quán Massage Hoa sen (TP. Vĩnh Yên) và các địa điểm liên quan để sớm phát hiện các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Mở rộng xét nghiệm đến các trường hợp nguy cơ lây nhiễm, các trường hợp cần tầm soát theo diện rộng.

Bổ sung ngay nhân lực, thiết bị xét nghiệm cần thiết (trường hợp thiếu thì đề nghị Bộ Y tế bổ sung).

Thực hiện các biện pháp cao nhất đảm bảo an toàn cho các bệnh viện, người trực tiếp tham gia chống dịch.

Phân loại, tầm soát, kiểm tra, sàng lọc ngay các trường hợp đến khám tại các bệnh viện, các cơ sở y tế.

Lập chốt chặn, thực hiện giãn cách xã hội đối với toàn bộ khu vực Khu đô thị Đồng Sơn (TP. Phúc Yên).

(10) Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động-TB&XH, UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ quyết liệt chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch tại các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Yêu cầu kê khai và khai báo y tế đối với 100% công nhân tại doanh nghiệp, công trường xây dựng, tăng cường bảo hộ an toàn đối với công nhân, người lao động trên địa bàn, đơn vị phụ trách.

Yêu cầu xét nghiệm 100% đối với người lao động có nguy cơ lây nhiễm, số công nhân đi khỏi địa phương trong đợt nghỉ lễ ngày 30/4 và 01/5/2021.

(11) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cụ thể việc tổ chức đám cưới, đám tang, các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, các khu du lịch, khu vui chơi thể thao, các khu tâm linh.

(12) Sở Thông tin - Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các cơ quan báo chí thành lập Tổ công tác và chịu trách nhiệm thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về diễn biến dịch, việc chống dịch, hướng dẫn khai báo y tế, phát hiện sớm và thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan chức năng về các trường hợp nghi mắc bệnh; tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ nguy cơ dịch bệnh, không lơ là, chủ quan và nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang, giãn cách xã hội. Thực hiện ngay việc thông tin truyền thông trên mạng xã hội (*như: zalo, face book...*).

(13) Các địa phương (huyện, thành phố), các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch theo nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao; chịu trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện, cơ sở cách ly cho cơ quan, địa phương mình.

Trường hợp vượt quá khả năng thì báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh (qua UBND tỉnh) để được đưa vào khu cách ly tập trung của tỉnh.

(14). Văn phòng UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động dịch vụ công trực tuyến; bố trí nhân lực, người lao động đảm bảo phục vụ các hoạt động của người dân và doanh nghiệp; đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo quy định.

Các cơ quan đơn vị nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội thuộc tỉnh: đổi mới phương thức làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, học tập, làm việc ...; đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm các các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị mình.

(15). Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Quyết định cụ thể việc sản xuất kinh doanh của đơn vị phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 theo quy định. Có trách nhiệm khử trùng, diệt khuẩn, đảm bảo khoảng cách an toàn, yêu cầu cán bộ, công nhân đeo khẩu trang theo quy định. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh chịu trách nhiệm tuyệt đối; áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Chịu trách nhiệm khai báo y tế cho 100% số công nhân làm việc trong các Khu công nghiệp. Theo dõi biến động khách ra, khách vào, người đến làm việc phải khai báo y tế bắt buộc.

#### **4. Sở Y tế (cơ quan thường trực BCD):**

- Chỉ đạo các bệnh viện, các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm chế độ công tác với tinh thần cao nhất để ứng phó mọi tình huống dịch bệnh. Đảm bảo tuyệt đối các tiêu chí của một đơn vị thuộc ngành y tế. Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động trong ngành.

- Tham mưu, đề xuất ngay việc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid -19, Bộ Y tế, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

- Thực hiện ngay việc phong tỏa, cô lập bao vây dập dịch trong trường hợp xuất hiện các ca dương tính trong cộng đồng.

- Đề xuất Bộ Y tế hỗ trợ, bổ sung ngay các trang thiết bị cần thiết để nâng cao năng lực xét nghiệm và hỗ trợ dập dịch.

- Thông báo cho các địa phương về các trường hợp có liên quan đến Quán Bar Sunny, Nhà hàng Hải sản ngon, Quán Massage Hoa sen, các địa điểm liên quan, các trường hợp đã đi khỏi địa bàn và các trường hợp phải phối hợp kiểm soát dịch bệnh với các địa phương có liên quan.

- Chịu trách nhiệm cao nhất trong việc tham mưu, đề xuất các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh.

- Chuẩn bị đầy đủ các vật tư y tế, trang thiết bị phục vụ cho chống dịch theo các nội dung UBND tỉnh đã chỉ đạo. Tăng cường khả năng xét nghiệm theo quy định.

- Thực hiện cách ly, quản lý chặt chẽ và xét nghiệm đối với 100% các trường hợp làm việc tại Nhà hàng Hải sản ngon (TP. Vĩnh Yên), Quán Massage Hoa sen (TP. Vĩnh Yên), các đối tượng là F1, F2, F3. (**Hoàn thành trước ngày 03/5/2021**).

**5. Các sở, ban, ngành, địa phương:** Y tế, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh chỉ đạo:

- Yêu cầu tuyệt đối thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe, sàng lọc đối với các trường hợp đã nhập cảnh và đã hoàn thành cách ly tập trung, các trường hợp đã được cách ly hoặc không thuộc diện cách ly tập trung nhưng cần kiểm soát y tế để áp dụng các biện pháp cách ly, giám sát phù hợp với tình hình mới.

- Kiểm soát, xét nghiệm lại các trường hợp đã hoàn thành cách ly tại các khu cách ly tập trung và đang trong thời gian cách ly tại nơi cư trú.

- Chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở, cảnh sát khu vực, công an xã, thanh niên xung kích trên địa bàn, tổ dân phố, thôn bản... tăng cường việc giám sát các trường hợp cách ly tại nơi ở, hạn chế tối đa việc giao tiếp của các đối tượng phải cách ly y tế; thực hiện cưỡng chế cách ly y tế đối với các trường hợp chống đối; kiên quyết xử lý đối với các trường hợp không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập các nội dung về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; xây dựng kịch bản cụ thể cho các tình huống phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới.

- Yêu cầu khai báo y tế 100% đối với các trường hợp: ra, vào tỉnh; nhập cảnh; công nhân và người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp; khu vui chơi giải trí; nhà hàng, khách sạn.

- Kiểm soát chặt mọi trường hợp nhập cảnh (nhất là nhập cảnh từ các nước: Ấn độ, Campuchia, Lào, Thái Lan, Trung Quốc ...). Tăng cường năng lực cả về nhân lực, cơ sở vật chất bảo đảm khả năng cách ly tập trung đối với mọi trường hợp; Yêu cầu phải đảm bảo an toàn cho các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao, lực lượng làm việc tại các khu cách ly tập trung và các cơ sở cách ly dân sự khác.

- UBND thành phố Phúc Yên thực hiện việc cách ly, giãn cách xã hội với Khu đô thị Đồng Sơn từ 12 giờ 00 phút ngày 01/5/2021. Báo cáo cấp ủy cùng cấp chịu trách nhiệm toàn diện trong việc triển khai các biện pháp cấp bách, xử lý các tình huống cụ thể trên địa bàn; chịu trách nhiệm tuyệt đối về an toàn dịch bệnh, an toàn tuyệt đối cho người dân.

- Giám sát chặt chẽ 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cách ly tại nơi ở của các trường hợp sau khi hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung.

**6.** Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị tốt nhất cho các khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh, Trung đoàn 834; xây dựng phương án về nhân lực, kinh phí để tiếp nhận các trường hợp công dân phải thực hiện cách ly; Dự trù trước mắt cho khoảng 1000 đối tượng F1 phải cách ly; nắm chắc tình hình, diễn biến dịch bệnh và phối hợp các lực lượng trong công tác tham mưu, đề xuất thực hiện phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh.

**7.** Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Yêu cầu người dân nghiêm túc thực hiện việc cách ly, giám sát y tế, phát hiện kịp thời các trường hợp nghi nhiễm; Phát động toàn dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết; tăng cường các hoạt động nâng cao sức khỏe, thể lực. Chủ trì và tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch.

Thành lập Tổ công tác phòng chống dịch Covid cho từng thôn bản, làng, khu dân cư làm mặt trận nòng cốt, quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho Tổ công tác.

**8.** Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh chịu trách nhiệm tuyệt đối trong việc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại địa bàn được phân công; Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các biện pháp thực hiện phòng, chống dịch; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn tỉnh. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách do nguyên nhân chủ quan.


**9.** Đề nghị các Cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Cùng với việc quyết liệt phòng, chống dịch, yêu cầu các cấp, các ngành và đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp cụ thể, hữu hiệu để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.


**10.** Thực hiện nghiêm các quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 17 Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch. Theo đó người đứng đầu các địa phương, cơ quan (huyện, thành phố, các cơ quan đơn vị...) chịu trách nhiệm toàn diện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo thực hiện nghiêm

việc chống dịch, dập dịch, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân thuộc địa phương, cơ quan mình.

Đảm bảo tính liên tục, an toàn, đúng qui định cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra vào ngày 23/5/2021; đảm bảo tổ chức an toàn, đầy đủ, gọn nhẹ cho các cuộc tiếp xúc cử tri trong quy trình thực hiện bầu cử theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhân dân  ***bình tĩnh, tự tin, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ*** các biện pháp phòng, chống dịch. Mỗi người dân hãy là một chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống dịch; tiếp tục chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh, dừng các công việc chưa thực sự cần thiết, thực hiện tốt phương châm ***“người giữ an toàn cho người, nhà giữ an toàn cho nhà, cơ quan giữ an toàn cho cơ quan, làng xóm giữ an toàn cho làng xóm, cho địa phương”*** nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh Covid-19. 

***Nơi nhận:***

- BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (b/c);
- TTTU, BTVTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các TV BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh, GD CA tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ quan báo, đài, cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT. 

**CHỦ TỊCH**



**Lê Duy Thành**